



QUÁ TRÌNH BÌNH LUẬN CÔNG CHÚNG CỦA SAMP

Khu vực Puget Sound dự kiến sẽ tăng thêm một triệu người vào năm 2035. Kế hoạch Tổng thể Phi trường Bền vững (SAMP) là bản thiết kế cho những thay đổi tại Phi trường Quốc tế Seattle-Tacoma (SEA) để đáp ứng nhu cầu dự báo trong tương lai. SAMP xác định 31 Dự án Ngắn hạn (NTP) nhằm mục đích cải thiện hiệu quả, an toàn, khả năng tiếp cận phi trường, và các cơ sở hỗ trợ cho các hãng hàng không và phi trường. Các NTP, nếu được chấp thuận, sẽ hoàn thành hay đang được xây dựng vào năm 2032.

SAMP và quá trình xác định phạm vi cho đánh giá tác động môi trường đã hoàn tất vào năm 2018. Hiện tại, Đánh giá môi trường (EA) theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) và thời gian lấy ý kiến công chúng trong đang được tiến hành đối với 31 NTP do SAMP của SEA khuyến nghị.

Khi kết thúc thời gian bình luận vào ngày 13 tháng 12 năm 2024, tất cả các bình luận nhận được sẽ được FAA và Cảng xem xét và cân nhắc trong quá trình chuẩn bị bản EA NEPA Cuối cùng. Phản hồi cho các bình luận sẽ được đưa vào EA cuối cùng.

TÌM HIỂU THÊM

- Truy cập trang web dự án của chúng tôi tại: www.sampntpenvironmentalreview.org
- Đăng ký nhận bản tin email của chúng tôi bằng cách chọn hộp thông báo Kế hoạch Tổng thể Phi trường Bền vững bên dưới phần "Tin tức về Môi trường và Phát triển Bền vững" tại: <https://subscribe.portseattle.org/publications>.

CÁCH BÌNH LUẬN

Việc bình luận về bản dự thảo EA là một cách quan trọng để công chúng tham gia vào quá trình đánh giá môi trường, và đóng góp vào quá trình ra quyết định. Cảng cam kết thực hiện quá trình bình luận công chúng dễ hiểu và dễ tiếp cận. Thời gian bình luận công chúng mở từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 12 năm 2024.

Công chúng sẽ có thể xem thông tin được dịch sang sáu ngôn ngữ, và gửi ý kiến trong suốt thời gian bình luận tại bất kỳ cuộc họp công chúng nào được liệt kê bên dưới, trực tuyến, qua email, hay thư thường. Tài liệu sẽ có trên trang web của chúng tôi, và tại các thư viện công cộng ở Burien, Des Moines, và SeaTac. Ý kiến phải cung cấp đủ chi tiết để cơ quan hiểu được vị trí của người bình luận, và lý do tại sao các vấn đề nêu ra lại quan trọng đối với quá trình ra quyết định.



Gửi ý kiến công chúng tại một trong bốn cuộc họp công chúng:

- **Thứ Ba, ngày 12 tháng 11**
Trường Cấp 1 Wildwood (Federal Way), 6 – 8 giờ tối
- **Thứ Tư, ngày 13 tháng 11**
Trường Cấp 3 Mount Rainier (Des Moines), 6 – 8 giờ tối
- **Thứ Năm, ngày 14 tháng 11**
Trường Cấp 3 Highline (Burien), 6 – 8 giờ tối
- **Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11**
Trường Cấp 1 McMicken Heights (SeaTac), 10 giờ sáng – 12 giờ trưa

Submit a public comment online through our website or by sending us an email:

- Email: samp@portseattle.org
- Trang web: <https://www.sampntpenvironmentalreview.org/>

Gửi ý kiến công chúng qua thư:

Mr. Steve Rybolt
Port of Seattle, Aviation Environment and Sustainability
P.O. Box 68727
Seattle, WA 98168

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Trước khi để tên, địa chỉ và số điện thoại, email, hay thông tin nhận dạng cá nhân khác vào bình luận của bạn, hãy lưu ý rằng toàn bộ bình luận của bạn - bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân của bạn - có thể được công khai bất kỳ lúc nào.

Mặc dù bạn có thể yêu cầu chúng tôi trong bình luận của mình không cho phép công chúng xem xét thông tin nhận dạng cá nhân của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo rằng chúng tôi có thể làm như vậy.

Cập nhật ngày 11 tháng 11 năm 2024

